

Source :

โพสต์ทูเดย์

Date : 4 ต.ค. 2561

Page :

A2

No :

61321083

# เตรียมมาตรการ ดูแลราคาขายปลีกน้ำมัน

ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานยังคงนโยบายดูแลราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร โดยใช้เงินกองทุนฯ รักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพ ประกอบด้วยขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมัน มาตรการ 7 คัดค้านการตลาดต่ำกว่าปกติอยู่ที่ 1.20 บาท/ลิตร จากที่กำหนดไว้ 1.50 บาท/ลิตร อีกทั้งยังขอให้ผู้ประกอบการขนส่งหันมาใช้น้ำมันดีเซลเกรดพิเศษ หรือบี 20 มากขึ้น เพราะมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลลิตรละ 3 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งที่ส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้า จึงไม่จำเป็นต้องปรับราคาสินค้าขึ้น

ทั้งนี้ ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2561 มีทั้งสิ้น 25,142 ล้านบาท โดยเป็นบัญชีน้ำมัน 29,213 ล้านบาท และบัญชีก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ติดลบ 4,071 ล้านบาท โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ในส่วนบัญชี แอลพีจี เพื่อดูแลราคาขายปลีกแอลพีจี ไม่เกิน 363 บาท/ถัง 15 กิโลกรัม โดยให้กรอบบัญชีแอลพีจี ติดลบไม่เกิน 7,000 ล้านบาท และมีมติให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อดูแลราคาขายปลีกดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า



ผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์การค้าว่าบตรอิหร่านของสหรัฐอย่างใกล้ชิด ถ้ามีแนวโน้มแซงกันเต็ม 100% น้ำมันดิบในตลาดจะหายไปอีก 4 ล้านบาร์เรล/วัน เนื่องจากผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถทดแทนได้ทัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่า 90 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ถ้าแซงกันไม่เต็ม 100% สถานการณ์น้ำมันก็จะยังคงทรงตัวในระดับสูงอย่างปัจจุบัน

มนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า การอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลนั้นอยู่ที่นโยบายของรัฐว่าจะรับได้มากแค่ไหน โดยยอมรับว่าหากสหรัฐคว่ำบตรอิหร่าน อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบ ซึ่งหากราคาแตะระดับ 100 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้อาจนำไปเป็นห่วง แต่ก็ยังมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพ ซึ่งหากอนาคต

กองทุนใช้เงินจนหมดก็สามารถทำได้ แต่เชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 29.89 บาท/ลิตร โดยราคาคงกล่าวมีการอุดหนุนอยู่แล้วประมาณ 90 สตางค์/ลิตร ซึ่งหากคิดราคาตามจริงขณะนี้จะอยู่ที่ประมาณ 30.79 บาท/ลิตร และหากราคาปรับขึ้นเป็น 90 ดอลลาร์/บาร์เรล จะมีผลต่อราคาน้ำมันประมาณ 2 บาท/ลิตร และหากขึ้นไปถึงระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล จะส่งผลต่อราคาขายปลีกน้ำมันอีก 4 บาท/ลิตร ดังนั้น หากราคาน้ำมันถึงระดับ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล จะส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ระดับ 34-35 บาท/ลิตร ได้

ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการ

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นขณะนี้ยังไม่กระทบกับการขยายตัวเศรษฐกิจไทย เพราะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ระดับต่ำประมาณ 1.3% นอกจากนี้ พื้นฐานภาพรวมของเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีการขยายตัวในทุกภาคอุตสาหกรรม และภาคต่างประเทศเงินทุนสำรองอยู่ระดับสูง รวมถึงยังมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่มากถึง 4 หมื่นล้านดอลลาร์

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ได้รับมอบหมายให้ผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งส่วนตัวพร้อมจะประสานทุกนโยบายเพื่อผลักดันงานด้านต่างๆ ให้เกิดผลสำเร็จตามวาระ โดยภารกิจเร่งด่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือ การเปิดให้สิทธิเอกชนสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ให้ทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่วนความคืบหน้าในการตรวจสอบการทุจริตใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะพบทวนคณะกรรมการที่จะดำเนินงานอีกครั้ง และจะมีการเลื่อนการประชุมผลสอบกองทุนฯ ออกไปก่อน จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 9 ต.ค.นี้

“การอนุมัติงบประมาณสำหรับใช้ใน ปี 2562 จะยึดหลักการความเหมาะสม ประเมินความคุ้มค่าการใช้เงินเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุน” กุลิศ กล่าว ■